



ประกาศ กองบินตำรวจ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่ได้มีประกาศ กองบินตำรวจ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกองบินตำรวจ ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และให้ผู้ผ่านการกลั่นกรอง ต้องทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด นั้น

อาศัยความตามข้อ ๕.๓ และ ๕.๔ แห่งประกาศ กองบินตำรวจ ฉบับดังกล่าว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ ๑	ประเภททุน	ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการ (Function - based)
	ไปศึกษาสาขาวิชา	Air Transportation or Logistics Management (การจัดการขนส่งทางอากาศ หรือการจัดการระบบการขนส่ง)
	วิชาเอก/เน้นทาง	Air Transportation or Logistics and Supply chain Management (การจัดการขนส่งทางอากาศ หรือการจัดการระบบการขนส่ง)
	ระดับปริญญา	ปริญญาโท
	จำนวน	๑ ทุน
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน	ว่าที่ ร้อยตำรวจโทหญิง กันตพร ลิ่มศิริพันธ์ * รองสารวัตร กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ประสานงานทุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียก่อน จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ได้รับอนุมัติรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนจากสำนักงาน ก.พ. กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน

กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับทุน มีเครื่องหมาย \* ท้ายชื่อ หมายถึง ผู้มีสิทธิได้รับทุนที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕.๐ ซึ่งภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ก.พ. จะเพิกถอนการให้ทุน

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะให้ไปศึกษา จะกำหนดตามที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเห็นชอบร่วมกันให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก   
(สุนทร พิศปิ่น)

รองผู้บังคับการ ฯ รักษาราชการแทน  
ผู้บังคับการกองบินตำรวจ